



ที่ ปจ ๐๐๑๗.๑/ว ๑๙๐๔

ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  
ถนนสุวินทวงศ์ ปจ. ๒๕๒๓๐

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และคุณลักษณะ  
พื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรียน คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า จากที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสารได้เผยแพร่คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
ที่เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ([www.mict.go.th](http://www.mict.go.th))

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า

๑. กระทรวงมหาดไทยมีแนวปฏิบัติที่ใช้ในการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาระบบ  
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวจะพิจารณาโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฉพาะใน  
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่พิจารณาในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น เช่น กล้อง เลนส์ อุปกรณ์  
บันทึกภาพ แต่หน่วยงานต้องนำเสนอภาพรวมทั้งโครงการ ดังนั้น การจัดหาระบบหรือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
(CCTV) ซึ่งไม่มีระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ จึงไม่ต้องผ่านการพิจารณาจาก  
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

๒. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
(CCTV) ที่เป็นมาตรฐานกลาง และการเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทราบเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้างของแต่ละหน่วยงานตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นหน้าที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ จะต้องติดตาม  
ข้อมูลดังกล่าวจากเว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นระยะๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรุณ พุ่มเพรา)

เองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร ๐-๓๗๔๕-๔๐๐๖ / โทรสาร ๐-๓๗๔๕-๔๔๓๗